

# Trẻ bị hẹp bao quy đầu có nguy hiểm không? Giải đáp từ chuyên gia

Bao quy đầu hẹp là hiện tượng hay bắt gặp tại trẻ em, gây nên nhiều hoang mang cho phụ huynh. Trẻ mắc hẹp bao quy đầu có thể thấy khắt khe lúc tiểu tiện và nâng cao khả năng viêm nhiễm. Thống kê nhanh chóng biện pháp nhận biết trẻ mắc hẹp bao quy đầu trong bài văn dưới đây để bảo vệ thân xác con yêu cha mẹ nhé!

## Bao quy đầu hẹp là gì? biểu hiện bệnh hẹp bao quy đầu ở trẻ

Bệnh hẹp bao quy đầu là hiện tượng bao da ôm chặt lấy quy đầu, chưa thể tụt xuống để lộ phần quy đầu "cậu bé" 1 phương pháp thường thì. Đây là tình hình hay gặp tại trẻ sơ sinh cũng như trẻ thì biết đi chưa cắt da quy đầu.

Da bao quy đầu là một lớp da mỏng bao phủ cùng với bảo vệ quy quy đầu khỏi một số nguyên do phía bên ngoài. Tại trẻ sơ sinh, da bao quy đầu thường hay dính ngay tấp lự đối với quy đầu, đây là một tình trạng sinh sản bình thường. Khi trẻ lớn lên, dương vật phát triển, lớp da này sẽ sau đó tách xuất, cho phép đầu dương vật lộ chảy. Việc này thường hay hoàn tất khi trẻ tầm 5 tuổi, nhưng ở những trẻ có thể kéo dài hơn. Tuy vậy trong 1 số trường hợp, hẹp bao quy đầu kéo dài dẫn đến không ít phiền toái cũng như tiềm ẩn khả năng thể xác dành cho trẻ.

Phân biệt hẹp bao quy đầu:

Bệnh hẹp bao quy đầu sinh dục

Đây là tình hình thiên nhiên tại đa số trẻ trai khi mới tạo thành. Bao da quy đầu dính đẳng nhập quy đầu để bảo vệ "cậu bé" khỏi các nguyên nhân bên ngoài. Đa số một số trẻ nhỏ sẽ tự khỏi hẹp bao quy đầu khi đạt 3 - 5 tuổi mà không dẫn tới bất kỳ dấu hiệu nhận biết hoặc biến chứng nào cùng với không cần phải can thiệp y học. Tuy vậy, Nếu sau độ tuổi này mà da bao quy đầu của trẻ vẫn chưa thể tụt xuống, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám để xác định căn nguyên cùng với các triệu chứng không bình thường khác.

Bao quy đầu bị hẹp chứng bệnh

Bao quy đầu hẹp bệnh lý diễn ra bởi thương tổn, viêm nhiễm hay hình thành sẹo ở bao da quy đầu. Hiện tượng này nên can thiệp y học để hạn chế tai biến như nhiễm trùng hoặc chi phối tới sự phát triển bộ phận sinh dục của trẻ.

Triệu chứng bệnh hẹp bao quy đầu tại trẻ bởi căn nguyên sinh lý:

Trẻ khắt khe khi đi đại, cần phải rặn mạnh, tia nước đại yếu hay nguy hiểm nhất mắc tắc nghẽn. Các trẻ có nguy cơ mắc phồng da bao quy đầu khi tiểu tiện bởi vì nước đại bị tích tụ.

- Da bao quy đầu tấy đỏ, cảm giác đau, nhất là lúc sờ vào hoặc đi tiêu
- Dấu hiệu viêm nhiễm như sưng, nóng, đỏ, đau, chảy mủ hay dịch thất thường
- Cảm giác đau lúc cương cứng (ở tuổi dậy thì) do da bao quy đầu thít chặt

Bao quy đầu bị hẹp là tình hình phổ biến tại trẻ sơ sinh và trẻ được biết đi chưa cắt bao da quy đầu.

<https://data.depositar.io/en/uploads/user/2022-08-22-085206.211769gitar-thu2.htm?dia-chi-cat-bao-q>

[uy-dau-o-dau-tot-nhat-an-toan-tai-ha-noi-6789.html](http://uy-dau-o-dau-tot-nhat-an-toan-tai-ha-noi-6789.html)

<https://data.depositar.io/en/uploads/user/2022-08-22-085206.211769gitar-thu2.htm?chi-phi-cat-bao-q-uy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-6789.html>

**Sgc**

[viêm quy đầu](#)

[bệnh viện cắt bao quy đầu](#)

[cắt bao quy đầu bao nhiêu tiền](#)

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&dia-chi-cat-bao-quy-dau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&chi-phi-cat-bao-quy-dau>

## **Nguyên do làm cho trẻ mắc bệnh hẹp bao quy đầu**

Khác đối với bao quy đầu hẹp sinh lý là tình hình tự nhiên tại trẻ em, bệnh hẹp bao quy đầu chúng bệnh bắt nguồn từ một số căn nguyên không bình thường, dẫn đến ngăn cản việc tự lộn xuống của da bao quy đầu, bao gồm:

Viêm nhiễm và viêm nhiễm: nhiễm trùng ở da bao quy đầu hoặc quy đầu vì virus, nấm hay vi khuẩn có thể dẫn tới sưng to, đỏ, cảm giác đau cũng như nguy hiểm nhất hình thành sẹo xơ hóa. Những sẹo này khiến cho bao quy đầu bị hẹp, trở ngại vấn đề lộn xuống một cách thiên nhiên. Làm sạch kém hoặc tiền sử viêm nhiễm đường tiết niệu có khả năng làm cho tăng khả năng trẻ mắc bệnh hẹp bao quy đầu.

- Sẹo xơ hóa sau chấn thương: các chấn thương ở vùng kín Cho dù là bé nhất cũng có nguy cơ dẫn tới trở thành sẹo xơ hóa tại bao da quy đầu. Một số sẹo này làm cho mất đặc tính đàn hồi của bao quy đầu, khiến cho nó không thể tự giãn cũng như tuột xuống được.
- Bất thường cấu trúc bẩm sinh: Trong các ít trường hợp, trẻ tạo ra đã liệu có cấu tạo da bao quy đầu thất thường, ví như đường miệng bao quy đầu quá hẹp (tình trạng lỗ mở của da bao quy đầu quá bé, thiếu để quy đầu có khả năng chui qua) hay dây hãm bao quy đầu ngắn (dải mô không to nổi ngay lập tức mặt dưới đầu dương vật cũng như bao quy đầu ngắn khiến da bao quy đầu chưa thể kéo đến hoàn toàn).

Bệnh hẹp bao quy đầu có khả năng là là tình trạng thiên nhiên hoặc bắt nguồn từ một số thất thường

## **Trẻ bị bao quy đầu bị hẹp tại trẻ nhỏ liệu có tác động gì không?**

Mặc dù hầu hết tình huống bao quy đầu hẹp là sinh dục cùng với sẽ tự gia tăng khi trẻ trưởng thành, tuy nhiên Nếu là bao quy đầu hẹp chúng bệnh có nguy cơ gây ra các biến chứng khó lường dành cho trẻ:

### **3.1. Viêm đường tiểu**

Bệnh hẹp bao quy đầu ngăn cản quá trình rửa ráy, tạo cơ hội cho virus tích tụ cùng với phát triển. Vi khuẩn có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng cùng với lan rộng vào những bộ phận khác của hệ bài tiết niệu, gây nên bệnh viêm niệu đạo, bị viêm bàng quang hay bệnh viêm tuyến tiền liệt. Một số viêm

niêm này có thể tái đi tái lại, đe dọa trầm trọng tới sức khỏe của trẻ.

### **3.2. Nâng cao khả năng viêm nhiễm bao quy đầu mạn tính**

Khi bao da quy đầu không thể lộn xuống để rửa ráy, cặn bẩn cùng với cặn bã sẽ ứ đọng trong địa điểm này, tạo môi trường thuận tiện dành cho virus tiến triển. Nếu mà không nên chữa sớm, viêm bao quy đầu có nguy cơ quay trở lại không ít lần và trở thành mạn tính, gây ra viêm nhiễm nặng nề hơn, tấy đỏ và khiến cho trẻ đau.

### **3.3. Nghẹt đầu "cậu bé" (Paraphimosis)**

Nghẹt quy đầu diễn ra lúc bao da quy đầu bị lộn ngược về phía gốc "cậu bé" cũng như không thể kéo lại, dẫn đến cản trở máu tới "cậu bé". Tình hình này có nguy cơ làm cho dương vật bị phồng to và đau, nhất là lúc cương. Nếu mà chớ nên chữa, có khả năng dẫn tới hoại tử dương vật. Đây là một tình trạng cấp cứu cần phải được xử lý ngay tức thì.

### **3.4. Ung thư "cậu bé"**

Nhiễm trùng mạn tính ở khu vực đầu "cậu bé" cùng với bao da quy đầu có thể gây rối loạn cấu tạo tế bào, vì vậy làm cho tăng khả năng ung thư dương vật. Một số nghiên cứu cho thấy trẻ mắc bệnh hẹp bao quy đầu có thể mắc ung thư "cậu bé" đắt hơn so đối với trẻ bình thường. Do đó, nhiều chuyên gia khuyến cáo cần phải thực hiện cắt bao quy đầu để giảm thiểu nguy cơ này.

### **3.5. Bệnh vô sinh**

Các nhiễm trùng vì hẹp bao quy đầu có nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển của tuyến tiền liệt cũng như tinh hoàn, hạn chế chức năng sản sinh tinh trùng. Điều này có khả năng gây nên suy nhược tinh cũng như số lượng tinh binh, khiến cho tăng khả năng vô sinh lúc trẻ trưởng thành.

### **3.6. Dương vật chậm tiến triển**

Lúc da bao quy đầu không thể tuột xuống, quy đầu "cậu bé" không được lộ ra phía ngoài, gây trở ngại sự tiến triển thường thì của bộ phận sinh dục. "cậu nhỏ" có khả năng trở nên ngắn hơn so đối với các trẻ khác biệt, nguy hiểm đến thẩm Mỹ và quá trình phát triển bình thường của trẻ.

### **3.7. Khó khăn trong tiểu tiện cũng như vệ sinh**

Trẻ mắc hẹp bao quy đầu có thể bắt gặp khó khăn khi tiểu tiện, nhất là trong một số trường hợp da bao quy đầu bị tắc nghẽn hoàn toàn. Vấn đề làm sạch cũng trở nên khó khăn, dễ sản sinh môi trường thuận tiện cho virus gây nên viêm nhiễm.

Bởi vì các khả năng này, không ít bậc phụ huynh, đặc biệt là ở một số quốc gia liệu có cổ điển cắt da quy đầu, chọn lọc thực hiện thủ thuật này nhanh chóng từ khi trẻ sơ sinh để giảm thiểu rủi ro thể chất. Nhưng mà, việc quyết định liệu có cắt bao quy đầu hoặc ko cần thiết được thảo luận với chuyên gia để đưa ra cách phù hợp với hiện tượng toàn thân của trẻ.

Hẹp bao quy đầu căn bệnh có nguy cơ gây những tai biến không dễ lường dành cho trẻ

## **4. Phương pháp trị bao quy đầu bị hẹp dành cho trẻ**

Việc điều trị bao quy đầu bị hẹp sẽ tùy thuộc vào độ tuổi, nguyên do cùng với mức độ trầm trọng của trẻ. Mục tiêu của quá trình chữa trị là giúp gia tăng hiện tượng bao quy đầu bị hẹp mà ko gây ra

thương tổn cho trẻ. Bài viết này là những giải pháp trị phổ biến:

## 4.1. Cách ko tiểu phẫu

Kéo da đầu "cậu bé"

Đây là biện pháp chữa ban đầu cho một số tình huống bao quy đầu hẹp ở trẻ nhỏ, tuyệt nhiên khi tình trạng này còn nhẹ. Cha mẹ có thể tiến hành các bài tập luyện kéo bao da quy đầu theo hướng dẫn của bác sĩ. Cách này cần đến phụ huynh phải kiên nhẫn cùng với thực hiện đúng biện pháp để tránh gây cảm giác đau cho trẻ.

Cách thực hiện: rửa ráy sạch sẽ địa điểm quy đầu, xoa dinh dưỡng bôi trơn, Sau đó kéo nhẹ bao da quy đầu về phía trước cùng với kéo Mặt khác về phía sau tới tối đa sao cho trẻ ko bị đau đớn. Thời điểm tốt nhất để kéo da đầu "cậu bé" là sau lúc trẻ tắm xong. Lặp lại động tác này vài lần hàng ngày trong tầm 1-2 tháng để cho hiệu quả.

Dùng thuốc kháng sinh xoa

Để hỗ trợ quá trình kéo dẫn da bao quy đầu, bác sĩ chuyên khoa có khả năng chỉ định sử dụng kháng sinh thoa steroid ở khu vực, như là Betamethasone, Ngoài ra còn có Hydrocortisone, Triamcinolone, Mometasone. Kháng sinh giúp cho khiến mỏng và giãn da, giúp vấn đề tụt bao da quy đầu dễ thực hiện hơn. Phụ huynh chớ nên tự ý tậu kháng sinh mà cần phải dùng theo đúng liều số lượng cũng như chỉ dẫn của bác sĩ.

## 4.2. Giải pháp phẫu thuật

Nong bao quy đầu

Khi các giải pháp chữa trị kể ở trên không đem tới hữu hiệu hoặc trong tình huống trẻ bao quy đầu bị hẹp trầm trọng, bác sĩ chuyên khoa có thể tiến hành thủ thuật nong bao quy đầu. Phác đồ này chỉ là thủ thuật, thực hiện nhanh chóng cũng như ít dẫn tới cảm giác đau dành cho trẻ, song có khả năng sử dụng thuốc kháng sinh dẫn đến tê để trẻ khỏi đau đớn lúc bao da quy đầu quá khít hoặc mắc sung viêm nhiễm.

Cắt bao da quy đầu trong trường hợp trầm trọng

Phẫu thuật cắt da quy đầu là chọn lựa cuối cùng trong một số tình huống bệnh hẹp bao quy đầu chúng bệnh hay khi những phương pháp chữa trị bảo tồn bất thành. Thủ thuật này có khả năng tiến hành khi trẻ từ 7 - 8 tuổi, hay trong tình huống bao quy đầu quá khít cùng với gây ra một số biểu hiện nặng thí dụ nhiễm trùng, cảm giác đau cho trẻ.

Sau khi tiến hành thủ thuật, phụ huynh nên chú ý phục vụ trẻ như là sau:

Làm sạch cẩn thận: Rửa sạch sẽ chỗ chữa bằng nước ấm, không nên sử dụng xà phòng tránh hay hỗn hợp thì có tính tẩy rửa mạnh. Để không nên đóng vảy tại đầu "cậu nhỏ", cho trẻ tắm xong hoặc ngâm trong nước nóng sạch sẽ 5 - 10 phút/lần trong 1 tuần từ ngày vật dụng 5 sau phẫu thuật.

- Dưỡng chất phù hợp: Trẻ nên được cung cấp các chất dưỡng chất để tiêu hóa Trong lúc đầu sau phẫu thuật.
- Kháng sinh giảm đau: sử dụng thuốc suy giảm cảm giác đau theo chỉ dẫn để giảm sút cảm giác đau sau tiểu phẫu cũng như giúp cho trẻ nhận thấy không khó chịu hơn.
- Không nên vận động: cha mẹ cần phải hạn chế cho trẻ vận động mạnh hoặc những vận động nguy hiểm đến vùng thân dưới đó là đi xe đạp, xe ba bánh, ngựa bập bênh,...

- Quan sát biểu hiện bất thường: Nếu như có bất kỳ biểu hiện ví dụ chảy máu, phình to, dịch bài tiết từ vết phẫu thuật thấy mùi hôi hoặc trẻ cảm giác đau sốt không suy giảm, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức để được kiểm tra cũng như xử lý.

Mặt khác, cha mẹ hãy chú ý đưa trẻ đến một số trung tâm y tế tin cậy để được tiến hành một số dịch vụ này nhằm giữ gìn an toàn và vệ sinh tối đa. Phòng khám 125 Thái Thịnh là địa điểm uy tín trên kia khu vực Hà Nội cung cấp một số dịch vụ cắt/nong bệnh hẹp bao quy đầu chuyên nghiệp đối với đội ngũ chuyên gia giỏi, nhiều năm kinh nghiệm. ở phòng khám 125 Thái Thịnh, phòng khám lấy thiết bị y học hiện đại, giữ gìn vô khuẩn tuyệt đối, hạn chế đau đớn cùng với nguy cơ tai biến cho trẻ. Đồng thời, phòng khám còn hỗ trợ giải đáp trước cùng với sau chữa trị, đảm bảo trẻ khôi phục nhanh chóng cũng như hữu hiệu. Gọi điện Đường dây nóng 097 288 1125 hoặc 0243 853 5522 để nhận trả lời cũng như đặt lịch thăm khám ngay!

Vấn đề chữa bệnh hẹp bao quy đầu sẽ phụ thuộc vào lứa tuổi, tác nhân cùng với mức độ nghiêm trọng của trẻ

## 5. Phương pháp phòng tránh bệnh hẹp bao quy đầu ở trẻ

1 tỷ lệ không nhỏ bao quy đầu hẹp ở trẻ xảy ra do bẩm sinh cùng với không thể phòng chống. Tuy nhiên, phụ huynh có nguy cơ ngăn ngừa bao quy đầu hẹp bệnh lý dành cho trẻ thông qua các biện pháp phục vụ sau đây:

Giữ gìn vệ sinh cá nhân đúng cách

Rửa ráy bộ phận sinh dục thường xuyên là bước nền tảng trong việc phòng ngừa bao quy đầu hẹp. Cha mẹ hãy dùng nước nóng cũng như xà phòng dịu nhẹ để rửa sạch sẽ chỗ kín, nhất là vùng da dưới da bao quy đầu của trẻ. Nhưng, cha mẹ cần chú ý tiến hành từ từ, hạn chế gây đau đớn hay thương tổn dành cho trẻ.

Chỉ dẫn trẻ tự phục vụ chỗ kín

Khi trẻ rất lớn, phụ huynh cần phải dạy trẻ cách tự rửa ráy âm đạo đúng biện pháp. Việc này bao gồm việc làm sạch bao quy đầu, từ từ rửa sạch sẽ vùng da dưới da bao quy đầu cũng như lau khô sau những lúc rửa sạch nách hay đi đại tiện. Lối sống này không những giúp cho phòng ngừa bao quy đầu bị hẹp mà còn giúp trẻ ý thức hơn về vấn đề bảo vệ toàn thân của bản thân.

Theo dõi hiện tượng bao quy đầu đều đặn

Phụ huynh cần phải thăm khám tình hình da bao quy đầu của trẻ thường xuyên để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu nhận biết không bình thường nào, chẳng hạn như viêm, tấy đỏ hay khó khăn lúc tiểu tiện. Khi phát hiện các vấn đề này, hãy đưa trẻ tới bác sĩ chuyên khoa để được giải đáp và chữa trị sớm.

Cha mẹ có thể ngăn ngừa bao quy đầu bị hẹp chứng bệnh dành cho trẻ thông qua một số phương pháp chăm sóc và rửa ráy cá nhân

Tổng quát lại, trẻ mắc hẹp bao quy đầu Nếu như được nhận thấy cũng như chữa trị đúng biện pháp sẽ tránh được các biến chứng nguy hại, giúp nâng cao cơ thể và sinh hoạt. Cha mẹ nên hàng ngày để ý, Bên cạnh đó tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để chọn lựa phương pháp điều trị thích hợp, giữ gìn an toàn cùng với hiệu quả dành cho trẻ.